

opusdei.org

# **Thư Đức Giám quản – ngày 4 tháng 6 năm 2017**

Đức Giám quản viết về nhu cầu cấp thiết gìn giữ và củng cố gia đình, với lòng can đảm và lạc quan.

09-07-2017

Các con thân mến, nguyện xin Chúa Giêsu gìn giữ các con !

Như Hội nghị Tổng quát vừa qua đã nhắc chúng ta [1], từ nhiều thập kỷ nay, gia đình luôn chiếm vị trí quan trọng trong những mối quan tâm của

Hội Thánh, và vì thế của Hội chúng ta. Bằng những dòng này, Cha muốn vắn tắt nhắc lại về công tác tông đồ vô cùng cấp bách và cần thiết này.

Quả thực, ngày nay, rất nhiều người cho rằng kế hoạch của Thiên Chúa về sự liên kết giữa người nam và người nữ chỉ là một chọn lựa, thậm chí là một khái niệm cổ hủ. Dù vậy, chúng ta vẫn tràn đầy hy vọng, vì ánh sáng của sự thật về gia đình vẫn luôn được Thiên Chúa khắc ghi trong trái tim con người, và luôn có một lối đi được mở ra giữa mọi cơn giông bão.

Mỗi gia đình, với nỗ lực và khao khát tiến bước trong hợp nhất, “ủy thác việc quản lý thế giới này cho giao ước của người nam và người nữ với Thiên Chúa”. [2] Khi suy nghĩ về chân lý này, cha nhớ đến những lời giáo huấn của Thánh Josémaria: “Nhiệm vụ của người Kitô hữu là nhấn chìm sự dữ trong biển cả của lòng nhân lành. Không cần tiến hành

những chiến dịch tiêu cực, cũng không phải *chống* lại điều gì. Ngược lại, chúng ta cần sống tích cực, tràn đầy lạc quan, trẻ trung, vui tươi và bình an. Chúng ta cần cảm thông với tất cả mọi người: những người theo Chúa Kitô, cũng như những người từ bỏ Người, hay chưa hề nhận biết Người. Tuy nhiên, cảm thông ở đây không có nghĩa là bước lui, hoặc thờ ơ, nhưng phải hoạt động tích động.”

[3]

Chúng ta đừng đánh mất bình an và sức lực vào việc thở than vì những khó khăn mà nhiều gia đình cũng như các tổ chức gia đình đang gặp phải. Chúng ta hãy cố gắng bảo vệ và thăng tiến gia đình Kitô giáo với lòng can đảm và bình tĩnh, vì gia đình không chỉ thuộc về chúng ta, mà còn thuộc về Thiên Chúa và những thế hệ tương lai.

Gia đình và hôn nhân là một nẻo đường nên thánh: “Bạn cười khi tôi

bảo là bạn có “ơn gọi hôn nhân” sao?  
– Nhưng đúng thế đấy, quả thật, hôn nhân là một ơn gọi.” [4] Ơn gọi nên thánh là suối nguồn của hạnh phúc. Gia đình là nơi tình yêu phát xuất; chính nơi gia đình Tình Yêu Thiên Chúa được biểu lộ lần đầu tiên trong cuộc đời chúng ta, một cách hoàn toàn độc lập với các hành vi của chúng ta: “Phần chúng ta, chúng ta hãy thương yêu nhau vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1 Ga 4,19). Tình phụ tử và mẫu tử nói cho ta biết ta là ai, rằng mỗi con người là một quà tặng của Thiên Chúa, là hoa trái của Tình Yêu. Giữa muôn vàn khó khăn có thể ập đến gia đình, hãy biết rằng chúng ta, cũng như tha nhân, đều là quà tặng của Thiên Chúa, điều đó mời gọi ta yêu thương mọi người hơn. Xã hội luôn cần thứ tình yêu vô vị lợi ấy.

Ngày nay, hơn bao giờ hết, mọi người đều thấy nhu cầu cần hỗ trợ khẩn cấp các gia đình đang đương đầu với

những khó khăn to lớn. Chúng ta không sinh ra đã là người cha, người mẹ, người chồng, người vợ. Các đôi vợ chồng, các bậc cha mẹ phải học hỏi và được giúp đỡ. Các gia đình phải tương trợ lẫn nhau! Với kinh nghiệm sống đời gia đình, các đôi vợ chồng có thể hướng dẫn những người chưa biết; đó là một việc làm bác ái rất tốt lành. Một cách tự nhiên, không phải lên lớp, người ta có thể giúp chuẩn bị cho những đôi đính hôn tiến đến hôn nhân, hoặc đồng hành với những cặp vợ chồng trẻ, hoặc nâng đỡ những gia đình đang trải qua giai đoạn thử thách. Đôi khi, gia đình đang gặp khủng hoảng đó có thể là gia đình các con: đó chính là lúc các con cần mở lòng ra, để cho người khác giúp đỡ mình, với sự khiêm tốn như khi các con giúp đỡ họ.

Với một tình yêu lớn lao, chúng ta cũng hãy nghĩ xem phải giúp đỡ những người đang ở trong những

tình huống được gọi là bất thường như thế nào. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái khẳng định rằng giáo lý không thay đổi [5], nhưng Ngài mời gọi chúng ta chăm sóc hơn đến những anh chị em này, họ cần sự gần gũi, tiếp đón và sáng suốt để vượt qua những tình huống khó khăn ấy với ơn Chúa giúp.

Hãy lắng nghe cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria (x. Ga 4,1-45). Người phụ nữ ấy, mặc dù đang xa Chúa, đã bắt đầu cầu nguyện mà chẳng nhận ra điều ấy: bà bắt đầu trò chuyện với Chúa, Đấng đã trả lời bà, đã dẫn bà từng bước khám phá sự thật cuộc đời bà. Bà không đơn độc với vết thương lòng mình; bà đang đứng trước ánh nhìn trìu mến của “Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách” (2 Cr 1,3-4). Dù chúng ta nhỏ bé và yếu đuối, Thiên Chúa vẫn kêu gọi chúng ta gửi

trao sự gần gũi và ủi an của Người cho hết thảy mọi người.

Trong mọi trường hợp, cần nhớ rằng: “Học yêu thương không phải là việc một sớm một chiều [...]. Thực tế, đối với mỗi đôi bạn, việc chuẩn bị hôn nhân đã khởi sự từ lúc mới sinh ra.”

[6] Cha nhắc các con rằng hoạt động tông đồ với giới trẻ là dịp thuận tiện để nói đến vẻ đẹp của ơn gọi độc thân tông đồ cũng như ơn gọi lập nên một gia đình Kitô giáo, bằng cách tìm kiếm những sáng kiến tập trung vào những khía cạnh khác nhau của việc đính hôn và kết hôn [7], như các chứng tá từ các gia đình, các khóa học định hướng hôn nhân cho các bạn độc thân, hội thảo, phim ảnh, sách báo; các hoạt động dành cho các bậc phụ huynh nơi học đường; hoặc cộng tác vào các hoạt động của Giáo xứ; khuyến khích các hoạt động giải trí có thể dẫn đến những cuộc hôn nhân Kitô giáo, v.v...

Những ai trong các con trực tiếp tham gia vào các hoạt động đào tạo phải nhận thức rằng các nâng đỡ dành cho một gia đình mang lại hiệu ứng cấp số nhân cho xã hội. Sự tỏa sáng của một gia đình Kitô giáo có sức lan tỏa: “Bằng chứng tá cũng như lời nói của mình, các gia đình đang tỏ bày Chúa Giêsu cho người khác. Họ loan truyền đức tin, khơi lên khát vọng về Thiên Chúa, phản chiếu vẻ đẹp và cách sống Tin Mừng”. [8]

Chúng ta hãy trao gửi sứ vụ cao cả là hậu thuẫn các gia đình cho hoạt động âm thầm và phong nhiêu của Chúa Thánh Thần.

Cha chúc lành cho các con với tất cả tấm lòng.

Cha của các con,

Feznando

Roma , ngày 4 tháng 6 năm 2017 , Lễ Hiện Xuống.



---

## Ghi chú:

[1] Xem Thư mục tử, ngày 14 tháng 2 năm 2017, các số 21, 31.

[2] Đức Thánh Cha Phanxicô, Buổi triều yết ngày 2 tháng 9 năm 2015.

[3] Thánh Josemaría, *Luống Cày*, số 864.

[4] Thánh Josemaría, *Con Đường*, số 27.

[5] Đức Thánh Cha Phanxicô, Tông huấn *Amoris Laetitia* (19/03/2016), số 300.

[6] Đức Thánh Cha Phanxicô, *Amoris Laetitia*, số 208.

[7] Xem Thư mục tử, ngày 14 tháng 2 năm 2017, số 25.

[8] Đức Thánh Cha Phanxicô, *Amoris Laetitia*, số 184.

.....

pdf | document generated  
automatically from [https://opusdei.org/  
vi-vn/article/thu-duc-giam-quan-ngay-4-  
thang-6-nam-2017/](https://opusdei.org/vi-vn/article/thu-duc-giam-quan-ngay-4-thang-6-nam-2017/) (16-04-2025)